

# โครงการ BLUE CAMPAIGN



# โครงการ BLUE CAMPAIGN

## การค้ำมนุษย์

การค้ำมนุษย์คือการค้าทาสสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์หรือผลประโยชน์ทางการค้า การค้ำมนุษย์เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ซึ่งฉกชิงอิสระเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเป็นอาชญากรรมแบบหนึ่ง การค้ำมนุษย์เป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของเรา ตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติ รวมทั้งศักดิ์ศรีในสังคมของเราด้วย

ทุกปี ชาย หญิง และเด็กจำนวนหลายล้านคนตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ประมาณกันว่าการค้ำมนุษย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกำไรสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากการค้ายาเสพติดเท่านั้น

นักค้ำมนุษย์ใช้กำลัง กลลวง หรือการบีบบังคับ เพื่อล่อลวงผู้เสียหาย แล้วบังคับให้เป็นแรงงานหรือค้าประเวณีเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน การค้ำมนุษย์ไม่ใช่การลักลอบเคลื่อนย้ายมนุษย์ “การค้ำมนุษย์” เป็นการกระทำที่แสวงหาประโยชน์ และไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน ภายใต้กฎหมายระดับประเทศ เยาวชนทุกคนที่ถูกชักนำให้มีส่วนร่วมในการค้าประเวณีคือผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ ส่วน “การลักลอบเคลื่อนย้าย” เป็นการกระทำที่ต้องอาศัยการเคลื่อนย้าย และเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้นั้นในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

การค้ำมนุษย์เกิดขึ้นทั่วประเทศ—ในเมือง ชานเมือง และเมืองในชนบท—และในชุมชนของเราเอง แม้ว่าการค้ำมนุษย์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ผู้เสียหายจำนวนมากเป็นเหยื่อที่ไม่มีใครเห็น ผู้เสียหายแทบจะไม่เคยมอบตัวเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะมีความหวาดกลัวต่อนักค้ำมนุษย์ มีอุปสรรคด้านภาษา และ/หรือหวาดกลัวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ การค้ำมนุษย์จึงยังเป็นอาชญากรรมในมมมืดเสียส่วนใหญ่

จนกระทั่งบัดนี้

## Blue Campaign: มาช่วยกัน

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security: DHS)

มีความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ จับกุมนักค้ำมนุษย์ และปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย นอกจากนี้ DHS ยังจัดให้ความช่วยเหลือในการเข้าเมืองสำหรับผู้เสียหายชาวต่างชาติจากการค้ำมนุษย์

**Blue Campaign เป็นโครงการความร่วมมือที่ DHS ดำเนินการเพื่อต่อต้านการค้ำมนุษย์ โครงการ Blue Campaign**

มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และนำตัวผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล องค์การนอกภาครัฐ และองค์กรเอกชน

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมให้มากขึ้นจะช่วยให้มีผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถระบุตัวผู้เสียหายได้มากขึ้น

แต่เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ตามลำพัง กรุณาช่วยเราต่อต้านเพื่อยุติการค้ำมนุษย์

**กรุณาไปที่เว็บไซต์ Blue Campaign** เพื่อเรียนรู้วิธีที่เราจะดำเนินการร่วมกัน และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม

วัสดุเอกสารสำหรับโครงการชุมชน และความช่วยเหลือผู้เสียหาย กรุณาไปที่เว็บไซต์ :

[www.dhs.gov/bluecampaign](http://www.dhs.gov/bluecampaign) คลิ๊ก “ชอบ” เราในเฟซบุ๊ก : [www.facebook.com/bluecampaign](https://www.facebook.com/bluecampaign)

หรือติดต่อเราที่ : [BlueCampaign@hq.dhs.gov](mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov)

แหล่งข้อมูล :

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ



# เรื่องราวความสำเร็จ

## การเสาะหาเหยื่อที่อ่อนแอ

วันที่ 31 ต.ค. 2009 ในงานเลี้ยงวันฮาโลวีนที่เมืองออกซฟอร์ด รัฐแมริแลนด์ นักค้ำมนุษย์ได้พบเด็กอายุ 12 ปีที่หนีออกจากบ้าน ซึ่งขอให้เขาช่วยหาที่พักให้ แต่นักค้ำมนุษย์ผู้นี้เป็นสมาชิกของแก๊ง MS-13 long-time ที่มีชื่อกระฉ่อน ดั่งนั้นแทนที่จะช่วย เขากลับบังคับเด็กหญิงคนนั้นให้ค้าประเวณีในวันถัดไป เขาก็ขังเธอไว้นานกว่า 3 เดือน โดยบังคับให้ขายตัวแลกเงินวันละหลายครั้งในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างร้าน บ้าน อพาร์ตเมนต์ และโรงแรมในตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนีย การช่วยเหลือผู้เสียหายและความสำเร็จในการฟ้องคดีผู้กระทำผิดเป็นผลจากความร่วมมือที่ประสานงานโดยหน่วยปราบปรามแก๊งแห่งชาติ (National Gang Unit: NGU) ภายในหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations: HSI) ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement: ICE) แห่งสหรัฐฯ โดยมีความช่วยเหลือจากหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการค้ำมนุษย์ในรัฐเวอร์จิเนียตอนเหนือ ภายใต้พันธกิจของโครงการ Blue Campaign

## จากความไว้วางใจสู่การค้ำมนุษย์

ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง 2010 ในเมืองชิคาโก นักค้ำมนุษย์นายหนึ่งได้ชักชวนและอบรมหญิงสาวสามคนจากยูเครนและหนึ่งคนจากเบลารุส เพื่อให้มาเป็นส่วนหนึ่งใน “ครอบครัว” ของเขา โดยเสนองานให้ทำพร้อมทั้งที่อยู่อาศัย และล่อลวงหนึ่งในนั้นให้เป็นคนรักของตน หลังจากที่ได้รับ ความไว้วางใจแล้ว เขาก็ยึดหนังสือเดินทางของหญิงสาวเหล่านั้นไว้ แล้วบังคับให้ทำงานเกินชั่วโมงทำงานตามปกติ รวมทั้งมีการทุบตี ทำร้ายจิตใจ ขูดรีด และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากหญิงสาวเหล่านั้นเป็นประจำ HSI เป็นผู้นำในการสืบสวนสอบสวนโดยประสานงานกับสำนักงานอัยการของ Cook County State และหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการค้ำมนุษย์ประจำแคว้นดี แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นหลักของโครงการ Blue Campaign ช่วยให้แม่ใจว่าหญิงสาวเหล่านั้นได้รับบริการความช่วยเหลือผู้เสียหายเท่าที่จำเป็น หญิงสาวทั้งสี่คนได้ให้การเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะพยานฝ่ายรัฐบาล

## สัญญาว่าจะมีชีวิตตามความฝันแบบชาวอเมริกัน

ผู้เสียหายที่ยืนยันแน่นอนสามราย รวมทั้งบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายอีก 10 รายได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากวงจรการค้ำมนุษย์ทางเพศ ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในรัฐจอร์เจีย ฟลอริดา และแคโรไลนาทั้งสองรัฐ ผู้เสียหายเหล่านี้ถูกล่อลวงให้เดินทางจากเม็กซิโกและที่อื่น ๆ มาถึงสหรัฐฯ ด้วยสัญญาว่าจะมีทุกอย่างตามความฝันแบบชาวอเมริกัน เมื่อมาถึงแล้ว ผู้หญิงเหล่านั้นถูกตัดขาดจากครอบครัวที่บ้าน พร้อมทั้งถูกข่มขู่และบังคับให้ค้าประเวณีทั่วรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ — ผู้เสียหายรายหนึ่งแจ้งว่าผู้ที่นำเธอมาค้ำมนุษย์ทุบตีเธอเป็นประจำ วงจรการค้ำมนุษย์นี้ถูกกล่าวหาว่าจับตัวลูกคนหนึ่งของผู้เสียหายเป็นตัวประกันในเม็กซิโก เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะยอมเป็นโสเภณีในสหรัฐฯ การสืบสวนสอบสวนที่เรียกกันว่า “ปฏิบัติการคืนเดือนมืด” (Operation Dark Night) ใช้เวลานานมาก และเป็นความร่วมมืออันแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญซึ่งให้การสนับสนุนโครงการ Blue Campaign ปฏิบัติการคืนเดือนมืดนี้นำโดย HSI และได้รับความช่วยเหลือจาก FBI สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และวัตถุระเบิด (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives) สำนักศุลกากรและการป้องกันชายแดนแห่งสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection: CBP) หน่วยปฏิบัติการทางอากาศและทะเลของ CBP หน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร สำนักงานตำรวจนครบาลของชาวอานาห์-แซทแซม สำนักงานนายอำเภอเคาน์ตีแซทแซม สำนักงานตำรวจของการ์เดนซิตี และหน่วยปราบปรามยาเสพติดในแซทแซม-ชาวอานาห์

## ถูกจองจำในละแวกบ้านของท่าน

นักค้ำมนุษย์ผู้นั้นเคยอาศัยอยู่ในรัฐจอร์เจียและเป็นพลเมืองของในจีเรีย เธอได้เดินทางมายังประเทศบ้านเกิดของเธอในปี 2001 และล่อลวงเด็กหญิงอายุ 17 ปีคนหนึ่งให้เดินทางมายังสหรัฐฯ เพื่อทำงานเป็นคนเลี้ยงเด็กในบ้านของเธอ เมื่อมาถึง เธอก็ทำร้ายเด็กหญิงคนนั้นด้วยการทุบตีโดยอ้างว่าทำความสะอาดไม่ดี หรือไปดูแลลูกของเธอเข้าเกินไปเมื่อเด็กร้องไห้ และข่มขืนผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียหาย ได้ช่วยให้เธอหลบหนี กระนั้นก็ไม่ได้อำนาจให้จ่ายหยดยังพฤติกรรมแบบนี้แต่อย่างใด เพราะเธอเดินทางกลับไปในจีเรียอีกครั้ง เพื่อล่อลวงผู้เสียหายคนที่สองซึ่งได้รับการปฏิบัติและถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน ในที่สุด ผู้เสียหายคนที่สองก็หลบหนีอีกเช่นกัน HSI พร้อมทั้ง FBI และหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยทางการทูตในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจำเลยเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างการสืบสวนสอบสวน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนโครงการ Blue Campaign ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการตามหาตัวจำเลยจนพบและจับกุมได้